

Số: /TB-ĐKT

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận số 06/KL-ĐKT ngày 04/10/2022 của Đoàn kiểm tra số 948 về kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Ea H'Leo năm 2022

Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra số 948) đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn huyện Ea H'Leo.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trên cơ sở kết quả làm việc với UBND huyện; Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện và các thông tin, tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra số 948 thông báo công khai kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện Ea H'Leo, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện Ea H'Leo đã được lãnh đạo UBND huyện, các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật và đạt được những kết quả nhất định. UBND huyện đã quan tâm bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đúng thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, sai sót trong tổ chức thực hiện.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

UBND huyện cơ bản đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo thẩm quyền. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập huấn nghiệp vụ XLVPHC được thực hiện thường xuyên. UBND huyện đã quan tâm bố trí về cơ sở vật chất, kinh phí cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Nguồn nhân lực tại Phòng Tư pháp (cơ quan tham mưu quản lý công tác thi hành pháp luật XLVPHC) được quan tâm

kiện toàn; cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị được bố trí đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

2. Việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Về cơ bản việc ban hành và tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) của các chức danh có thẩm quyền cơ bản đảm bảo về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, đôn đốc, thi hành các quyết định XPVPHC được quan tâm; việc lưu trữ hồ sơ được thực hiện theo quy định.

3. Việc áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính

Việc thực hiện quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, tổ chức thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính về cơ bản được đảm bảo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ được thực hiện theo quy định.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đa dạng, phong phú; chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa cao; một số đơn vị chưa chủ động phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành pháp luật.

2. Việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Qua kiểm tra một số hồ sơ do các chức danh có thẩm quyền xử phạt trên địa bàn huyện lập cho thấy việc lập hồ sơ XPVPHC còn một số sai sót, như: chưa sử dụng đúng mẫu theo quy định; biên bản vi phạm hành chính lập không xác định cụ thể, rõ ràng về hành vi vi phạm hành chính; trong hồ sơ không thể hiện biên bản xác minh tình tiết của vụ vi phạm; quyết định XPVPHC áp dụng mức phạt tiền không phù hợp với quy định; chưa thực hiện đúng quy định về: áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, giải trình; không thể hiện việc đôn đốc, theo dõi kết quả thi hành biện pháp khắc phục hậu quả; các tài liệu trong hồ sơ XPVPHC đã thi hành xong chưa được đánh bút lục.

3. Việc áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính

Hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn một số sai sót, như: không có báo cáo tóm tắt về nội dung cuộc họp và đề xuất cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định; không có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục; không biên bản cuộc họp góp ý đối với người được giáo dục theo quy định;...

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Qua kết quả kiểm tra, để đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện trong thời gian tới được thực hiện hiệu quả, Đoàn kiểm tra số 948 kiến nghị UBND huyện Ea H'leo một số nội dung:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong tổ chức thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất, kinh phí, nguồn nhân lực cho các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đôn đốc, nhắc nhở và tham mưu người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm để thi hành dứt điểm các quyết định XPVPHC chưa thi hành xong, tránh để trường hợp hết thời hiệu thi hành quyết định XPVPHC.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền XPVPHC trong quá trình xem xét, đôn đốc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng cần xem xét về hoàn cảnh, điều kiện của từng trường hợp cụ thể để áp dụng các quy định về: hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt, nộp tiền phạt nhiều lần,... cho phù hợp quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND huyện công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện; chú trọng tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về XLVPHC.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi hành pháp luật XPVPHC; thường xuyên rà soát quyết định XPVPHC đã ban hành, nếu có sai sót kịp thời tham mưu cho người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trong XLVPHC; tổ chức rút kinh nghiệm, có biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra số 948 chỉ ra tại Kết luận số 06/KL-ĐKT.

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn huyện Ea H'leo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Ea H'Leo;
- Công thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, HSKT.

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Nguyễn Tuấn Quang